

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 10 năm 2021

THƯ KÊU GỌI

Tiếp tục ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Kính gửi:

- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Chương trình) được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh phát động từ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Tại Lễ phát động, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc phong đã kêu gọi: *“mỗi người cùng góp một tay để các em học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện sóng và máy tính để duy trì được việc học, tiếp nhận tri thức. Số trang thiết bị vận động được bằng nhiều nguồn lực sẽ được trao trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh cũng mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tùy theo điều kiện, tùy khả năng có thể đóng góp 01 đến 03 ngày lương để Tỉnh có được nguồn lực cơ bản đầu tư các trang thiết bị giúp cho các em học sinh”*.

Sau hơn 01 tháng triển khai, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong và ngoài Tỉnh; trong đó có công chức, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã vận động được trên 10 tỷ đồng và hàng ngàn hiện vật (điện thoại, máy tính bảng,...), cùng với nỗ lực của cha mẹ học sinh, học viên đã bổ sung, trang bị cho trên 15.000 học sinh, học viên có thiết bị học trực tuyến, nâng tỷ lệ học sinh, học viên có thiết bị học trực tuyến lên **100%** (đối với các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên) và trên **98%** (đối với học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở). Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến, góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Tuy nhiên, **đến ngày 25 tháng 10 năm 2021 vẫn còn trên 2.500 học sinh (chủ yếu là học sinh các lớp 5, 6 và 7) chưa có thiết bị học trực tuyến**. Tuy các em đã được nhà trường linh hoạt bố trí học trực tuyến nhưng về lâu dài, để tất cả học sinh có thiết bị học trực tuyến để đảm bảo chất lượng học tập trong điều kiện dịch COVID-19 tuy đã cơ bản được kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ, việc học trực tuyến của học sinh, học viên vẫn là biện pháp phải thực hiện lâu dài.

Tổng kinh phí dự kiến **trang bị thêm 2.500 thiết bị cho học sinh khoảng 5,4 tỷ đồng**.

Thực hiện phương châm **“Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”** và tinh thần **“Tất cả vì học sinh, học viên Đất Sen hồng thân yêu”**, Sở Giáo dục và Đào tạo và

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống tốt đẹp “*Tương thân, tương ái*” của dân tộc tiếp tục ủng hộ cho Chương trình để đảm bảo tất cả học sinh, học viên có thiết bị học trực tuyến.

Thời gian tiếp tục vận động từ ngày 26 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Hình thức vận động: **tiền (01 ngày thu nhập) hoặc thiết bị học trực tuyến (mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn có thể phục vụ việc học trực tuyến).**

Đầu mỗi tiếp nhận:

1. Tiền

Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (ông Lương Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng, số điện thoại: **0917 496 442**).

Chuyển khoản theo chi tiết sau:

- Chủ tài khoản: **Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp**.

- Số tài khoản: **691 100 006 926 53**, tại **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp**. Ghi nội dung chuyển khoản: **“Ủng hộ “Máy tính cho em”**.”

2. Hiện vật

Ông Bùi Quý Khiêm, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: **0919 369 024**.

Ông Nguyễn Văn Ngợi, trưởng phòng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: **0949 354 959**.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh tha thiết kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục tích cực ủng hộ vì học sinh, học viên thân yêu.

Trân trọng kính chào./.

**CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
TM. BAN THƯỜNG VỤ
P. CHỦ TỊCH**



Chiêm Ích Hiệp

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Thanh Hùng